

MMC เปิดตัว “Spider” โซลูชันโครงข่ายวงจรเพื่อ งานติดตั้งสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ

MMC ผู้ผลิตโครงข่ายชาติจีน นำเสนอโซลูชันโครงข่ายแบบวงจรสำหรับงานติดตั้งสายไฟฟ้า พร้อมบริการจากทีมปฏิบัติการด้านโครงข่ายมืออาชีพ

MMC ผู้ผลิตโครงข่ายจากประเทศจีน ประกาศเปิดตัว “Spider” โซลูชันโครงข่ายแบบวงจรสำหรับงานติดตั้งสายไฟฟ้าในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง

โซลูชัน Spider ของ MMC ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในแวดวงอุตสาหกรรมโครงข่าย ที่ไม่ใช่แค่แนะนำโครงข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีทีมนักบินมืออาชีพมาสอนการใช้งาน การวางแผนโครงการ และการบิน ทั้งยังมีบริการหลังการขายเต็มรูปแบบอีกด้วย

คุณลู่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ MMC กล่าวว่า “ลูกค้าต้องการนวัตกรรมนี้อยู่แล้ว โซลูชันโครงข่ายของเราจะช่วยให้ทีมงานที่ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีโครงข่ายไม่มากนัก ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้โครงข่ายเพื่องานติดตั้งสายไฟฟ้า ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า ติดต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า และติดต่อกับทีมงานมากกว่า

โครงข่าย Spider ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่องานติดตั้งสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ และมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ครอบคลุมการใช้งานในโครงการต่างๆ ทั่วทุกพื้นที่ ดังนี้

- อุปกรณ์อัจฉริยะป้องกันการรบกวน และสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
- ชั่วโมงบินยาวนานขึ้นและบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้น เหมาะสำหรับงานติดตั้งสายไฟฟ้าขนาดมาตรฐาน 3 มม.
- คุณสมบัติในการบินอย่างอิสระ
- ดำเนินการและฝนในระดับ 5 ด้วยวัสดุที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์
- ส่วนบรรทุกน้ำหนักระบบ plug and play ที่สับเปลี่ยนได้

ด้วยต้นทุนที่ต่ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่า ทำให้ Spider ถูกนำไปใช้ในหลายภูมิภาคที่ต้องมีการติดตั้งสายไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกัน MMC ยังมีนักบินจำนวนมากประจำอยู่ที่เอเชีย ช่วยให้บริษัทพลังงานในภูมิภาคสามารถดำเนินโครงการติดตั้งสายไฟฟ้าจนเสร็จสมบูรณ์

ก่อนที่จะทำงานร่วมกับ MMC โครงการติดตั้งสายไฟฟ้าจำนวนมากต้องล่าช้าออกไปเป็นเวลาหลายปี เพราะปัญหาต่างๆ ที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ โดยคุณหมิง ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งสายไฟฟ้า อธิบายว่า “ปกติแล้ว คนงานต้องปีนขึ้นไปบนหลังบ้านไม้ไผ่เพื่อนำเชือกร้อยสายไฟฟ้าไปติดตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องยากมากในการทรงตัวบนหลังบ้านขณะที่ต้องดึงเชือกให้ตึงพอดี อีกทั้งยังเสี่ยงที่เชือกอาจจะร่วงลงไปโดนสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าจนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร” แต่โซลูชัน Spider ของ MMC ช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ภายในไม่กี่สัปดาห์

MMC เป็นผู้นำด้านการผลิตโครงข่ายเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม โดยนำเสนอสิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ที่ล้ำสมัยและ

คุ้มค่า ทั้งยังใช้พลังงานเซลล์ไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน Spider สำหรับงานติดตั้งสายไฟฟ้าได้ที่

<http://www.mmcuav.com/drones/spider-solution-of-power-line-stringing/>

สื่อมวลชนติดต่อ

Spring

โทร. +86-755-8607-4603

อีเมล: info@mmcuav.com